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Eflum	starf	og	vináttu.	

Kiwanis  
Svæðisstjórafundur á Siglufirði 19.nóvember  

Málefnahópar: Tillögur 

1.  Hvernig fannst ykkur þetta fyrirkomulag á fundinum? 
 
Hópur 1:  Drangey, Freyjur, Skjöldur og Grímur vilja halda stjórnarskiptafund í 
sínum klúbbi en aðrir klúbbar vilja sameiginlegan stjórnarskiptafund og það með 
árshátið sem allir klúbbar taka þátt í.  
Hópur 2: Hópurinn sér ekki betur en að skoðanir séu mjög skipta um þetta. Klúbbar 
skiptast nokkuð jafnt þar um.  
 

2. Hvað finnst ykkur að betur mætti fara? 
 
Hópur 1: Að undirbúningur og skipulag á stjórnarskiptafundi sé gott. Allir klúbbar 
setji sinn fund og skipt sé um allar stjórnirnar í einu. 
Hópur 2: Við leggjum til að klúbbunum sé í sjálfvald sett hvort þeir skipti um stjórnir 
einir sér eða í félagi með öðrum og undirbúi þá fundi síðan sjálfir og þá í samvinnu 
við þá klúbba sem ætla að vera saman í stjórnarskiptum.  

3. Finnst ykkur klúbbarnir á Óðinssvæði starfa nægilega vel saman? Vinsamlegast 
rökstyðjið svarið. 
 
Hópur 1: Klúbbarnir á svæðinu starfa ekki nægilega saman en með meira skipulagi og  
betri undirbúningi mætti auka samskiptin meðal annars með útihátið, árshátíð og meiri 
heimsóknum í klúbba og gera útihátíðina eftirsóknaverðari með betri dagskrá.  
Hópur 2: Samstarf þarf að aukast til dæmis með heimsóknum eða ýmisskonar 
viðburðarfundum td. Sumarhátið, þorrablót, síldarkvöld og fl. þess háttar og 
sameiginlegu styrktarverkefni.  
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4. Hver er ykkar hugmynd um fjölda svæðisráðsfunda á starfsárinu? 
 
Hópur 1: Teljum tvo fundi duga en sameiginlegir stjórnarskiptafundir eru þá mætti 
hafa þriðja fundinn á þeim degi.  
Hópur 2: Við teljum tvær ráðstefnur séu nóg.  
 
Annað:  
Hópur 1: Truflun frá hópi 2 olli okkur mikilli truflun og töf. Nauðsynlegt að menn 
kunni almenn fundarsköp.  
Hópur 2: Við teljum að svæðisstjóri þurfi að hafa skipunarbréf frá umdæmisstjóra  
hvar starfsreglur hans komu fram.  

	

	

	

	

Samantekt	svæðisstjóra	
1. Svæðistjóri	hefur	lesið	yfir	svörin	hjá	málefnahópunum	og	ef	svörin	eru	tekin	saman	væri	

niðurstaðan	að	hans	mati	að	sameiginlegur	stjórnarskiptafundur	sé	æskilegur	með	þeim	
klúbbum	sem	vilja	koma	að	því.	Vonandi	til	framtíðar	séð	að	það	verði	allir	klúbbar	á	
svæðinu.	En	þeir	klúbbar	sem	vilja	hafa	stjórnarskipti	á	sínum	heimaslóðum	þarf	að	virða	það.		
	
	

2. Skipulag	stjórnarskiptafunda	þarf	að	takast	fyrir	hjá	klúbbunum	svo	allir	verði	sáttir	við	það	
fyrirkomulag.		

	

3. Sameiginlegir	stjórnarskiptafundir	eru	að	mínu	mati	grundvöllurinn	að	frekara	samstarfi	og	
samvinnu	Kiwanisklúbba	í	Óðinssvæði.	Á	þessum	fundum	verða	línurnar	lagðar	fyrir	
Kiwanisstarfið	fyrir	komandi	starfsár.		
	
	

4. Svæðisstjóri	telur	nóg	að	svæðisstjórnafundir	séu	tveir	og	telur	hann	afar	mikilvægt	að	
svæðisstjóri	vandi	mjög	undirbúning	þessara	funda	þannig	að	þeir	skili	árangri	í	
Kiwanisstarfinu.	Svæðisstjóri	telur	að	sameiginlegir	stjórnarskiptafundir	geti	verið	hluti	af	
þessari	skipulagningu.		
	
	
Annað:	Svæðisstjóra	finnst	það	áhyggjuefni	hvað	fundir	og	fundarsköp	hefur	farið	aftur	og	
menn	virða	ekki	almenn	fundarsköp,	grípi	fram	í	hjá	framsögumanni	meðal	annars	á	fundum.	
Ennfremur	telur	svæðisstjóri	gera	þurfi	gangskör	í	klæðnaði	á	Kiwanisfundum	og	öðrum	
viðburðurm	á	vegum	Kiwanishreyfingarinnar.		

	


